
 

 
 
 
 

การประชุมหารือร่วมกับกองกิจการนักศึกษา และกองบริหารการศึกษา 
ในการจัดท าแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. – มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

 
 

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีการประชุมหารือร่วมกับกองกิจการนักศึกษา และกองบริหารการศึกษา ณ ห้อง
ประชุม 1103 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ ในฐานะ
เลขานุการ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นายสมชาติ พนาเกษม 
ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา นางสาวพัชรา เดชโฮม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การ
ประชุมเพ่ือ 
1.) ประเมินความเป็นไปได้ในบูรณาการโครงการ อพ.สธ. เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ และกิจกรรมเสริม 

เช่น การออกค่าย 
2.) การสนับสนุนจาก ผู้อ านวยการทั้งสอง เพ่ือขับเคลื่อนงานต่อไป 
 
ประเด็นหลักท่ีได้จากการประชุม 
 ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ สรุปการด าเนินงาน ต้นทุน และศักยภาพที่มีอยู่ของโครงการที่ได้ด าเนินการมา โดยมี 3 

วิทยาเขต เป็นฐานการท างาน แต่ในปัจจุบันจะเน้น จ.อ านาจเจริญ เป็นหลัก นอกจากนี้ อุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติที่จัดตั้งขึ้น ก็สอดคล้องกับกรอบงานของโครงการ อพ.สธ. 5 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม ซึ่งต้นทนุ
เหล่านี้ สามารถน ามาขับเคลื่อนเรื่องการปลูกจิตส านึก โดยการเรียนการสอน การออกค่ายกิจกรรมได้ 

  



 
 ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา ให้ความเห็นว่า ในเมื่อเราอยากให้เป็น Transformative Education การจะ

ให้ลงเนื้อหารายวิชา ความซึมซับในตัวนักนักศึกษาจะน้อยกว่าการลงในพ้ืนที่จริง เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วที่ทาง
มหาวิทยาลัยเคยไปลง IPE (Interprofessional Education) ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี แต่ถ้าปีนี้เราจะไปวิทยาเขต
อ านาจเจริญ เราอาจเปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนลงชุมชนในช่วงปิดเทอม 

 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา มองว่าเป็นเรื่องของจิตอาสา ถ้าจะน ามาสร้างเป็นรายวิชาต้องใช้เวลา อาจให้
เด็กท่ีมีจิตอาสามาเข้าร่วมโครงการ 

 ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ ให้ข้อมูลว่า ดร.รมณีย์ ทองดารา ได้ร่างหลักสูตรวิชาจิตอาสาขึ้นมา ซึ่งในเนื้อหาสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MUGE ได้หรือไม่ 

 ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา ให้ความเห็นว่า รายวิชา MUGE ปัจจุบัน เนื้อหาที่มีอยู่เยอะมาก อยากให้
นักศึกษา ปี 1 เข้าใจในหลักสูตร MUGE ที่มีอยู่ก่อน รายวิชาจิตอาสา อาจอยู่ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เป็น 3 
หน่วยกิจ 1 ชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมงปฏิบัติ ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เลือกลงทะเบียนเรียน 

 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมากิจกรรมการออกค่ายที่ผ่านมา เช่น การสร้างฝาย สร้าง
ห้องสมุด นักศึกษาจะออกแบบกิจกรรมผ่านสภานักศึกษา แล้วส่งให้ทางกองสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ซึ่งในแต่
ละปีจะมีงบให้ในส่วนนี้ 4.5 ล้านบาท 

 ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา อยากกิจกรรมที่จะจัดนี้ มีบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามาร่วมด้วย จะได้เป็นภาพ
ตัวแทนของทั้งมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นกิจกรรมที่นักศึกษาทั้ง ป.ตรี โท เอก มาท างานร่วมกันเลย 
เช่น ถ้าจะไปกิจกรรมที่อ านาจเจริญ ก็สนับสนุน แต่ต้องมีการบริหารจัดการให้ดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย 

 
ข้อเสนอแนะจากการประชุม 
 ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ อยากได้ผลงานที่ได้จากการลงพ้ืนที่ของนักศึกษารุ่นที่ผ่าน ๆ มา เพ่ือจะได้น าไปเล่าให้

ชาวบ้านในพื้นที่ได้เตรียมตัวก่อน 
 เรื่องความปลอดภัย เวลาลงพ้ืนที่อยากให้ไปกันเป็นทีม มีศูนย์รวมอยู่ที่เดียวกัน อาจเป็นโรงเรียน หรือวิทยาเขต 

เช่น ช่วงเช้าออกพ้ืนที่ท างาน ช่วงเย็น กลับมาประชุมสรุปงาน  และพักผ่อนที่เดียวกัน 
 ให้นักศึกษาบูรณาการทีมลงไป โดยให้ มี อ.พ่ีเลี้ยง นักศึกษา ป.ตรี โท เอก มาท างานร่วมกัน อาจมีกลุ่มเยาวชน

ในพ้ืนที่เข้าร่วมด้วย โดยมี อสม. คอยดูแลอ านวยความสะดวก 
 การเชิญนักศึกษาจากแต่ละคณะ เข้าร่วมกิจกรรม ผอ.กองกิจการนักศึกษาเสนอแนะให้ใช้วิธี ท าหนังสือไปยัง

คณะต่าง ๆ เพื่อให้คณะเลือกนักศึกษา ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 


